
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/2565   

ในวันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕65   เวลา  10.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   8   คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบัญชา   ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก บัญชา   ชารีแก้ว  
2 นายเดชชาย  เชิดช ู รองนายก อบต.ลุมพุก เดชชาย  เชิดช ู  
3 นายสุพล   สุขแสน รองนายก อบต.ลุมพุก สุพล   สุขแสน  
4 นางพรเพ็ญ   พึ่งกิจ เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก พรเพ็ญ   พ่ึงกิจ  
5 นายวีรภัทร   หลักด่าน หัวหน้าส านักปลัด วีรภัทร   หลักด่าน  
6 นายวีรวัฒน์   สายยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สายยศ  

 
/-2-… 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชู   คงด ี ประธานสภา อบต.ลุมพุก บุญชู   คงดี  
2 นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา รองประธานสภา อบต.ลุมพุก พิมพ์พงศ์   ไชยนา  
3 นายสมพร   การะเกษ เลขานุการสภา  อบต.ลุมพุก สมพร   การะเกษ  
4 นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1 สมจิตร   จิวิสา  
5 นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2 นิพล   ยาวะโนภาส  
6 นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3 ส าราญ   นาคศรี  
7 นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4 ชนะชัย   หาญสมัคร  
8 นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5 สุรพล   ศรีจันทร์  
9 นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.6 พันธ์ทอง   พวงศรี  
10 นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.7 วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
11 นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.9 นฤมล   จวนสาง  
12 นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.10 ปราณี   มงคลน า  
13 นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12 บุญถิน   พาลี  
14 นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.13 ธวัชชัย   ไชยนา  
15 นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.14 ปริญญา   ไตรมณี  
16 นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.15 สุพรรณี   วันทา  



- ๒ - 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
7 นายวิทยา   ศรีเสน ชาวบ้านโคกกลาง  วิทยา    ศรีเสน  

8 นายสุนัย    ศรีสง่า ชาวบ้านโนนยาง  หมู่ 6 สุนัย     ศรีสง่า  

๙ นางสัมฤทธ์ิ  กลิ่นแก้วนพรัตน ์ ชาวบ้านแหล่งแป้น หมู่ ๑๐   สัมฤทธ์ิ  กลิ้นแก้วนพรัตน ์  

๑๐ นางสาวกมลวรรณ  การินทร ์ นักวิชาการศึกษา กมลวรรณ  การินทร ์  

๑๑ นายสุวิชานนท์    เวชกามา นายช่างโยธา สุวิชานนท์   เวชกามา  

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕6๕   พร้อมด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภา อบต.       -ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   ลุมพุก  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕/๒๕๖๕  เมื่อวันอังคารที่  ๒๐  กันยายน  256๕ ว่ามีข้อความ
   ใดทีต่้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

 5.1 เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  256๕   

 

ประธานสภา อบต.     ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง รายงาน  
   แสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 256๕  จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

/ลุมพุก... 



-๓- 
 

ลุมพุก  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเสนอ 
รายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ตามท่ีกระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว   ต าแหน่ง  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้ท าการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ลุมพุก   
เมื่อวันที่จนัทร์   ที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๕ ในคราวประชุมวิสามัญ   สมัยที่  1/25๖๕  ไปแล้ว
นั้น  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  จึงอาศัย
อ านาจตามความใน  มาตรา   58/5   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562   เพ่ือรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  256๕    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้รับทราบ 
โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งกระผม ขอเรียนว่า แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะ
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเท่าท่ีควรเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ท าให้การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามกระผมจะ
พยายามประสานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถต่อไป   ขอขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 

 5.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) 
ประธานสภาฯ ผมได้รบัญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕ ) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2561    ข้อ  13   (5)  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาอบต.ลุมพุก 
 ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ลุมพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   เพ่ือรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561  ข้อ 13  (5)  ที่
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล 

 แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-256๕)  
ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  ส่วนรายละเอียดต่างๆ ผมขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯ  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ครับ 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย (นายวีรวัฒน์  สายยศ) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมาชิกสภา 
และแผนฯ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 256๕)  รายละเอียดแนบท้ายบันทึกรายงาน 
/การประชุม... 
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 การประชุม  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25๖๕) 
              ประจ าปีงบประมาณ  256๔  ( 1 ตุลาคม 256๔ –  30 กันยายน  256๕ ) (รายละเอียด 
   แนบท้ายบันทึกการประชุม) 
 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 
 

5.3  เรื่อง  การจัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการ 
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๙ 

ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การจัดท าร่างระเบียบ 
  สภาท้องถิ่นว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
  ๒๕๖๕  มาตรา ๙  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ

 รายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ 
 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ   กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว   ต าแหน่ง 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้เสนอเรื่อง การจัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่า 
   ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๙ 
   ตามหนังสือที่ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก โดยมี รายละเอียดตามร่าง
   ประกาศที่ได้ส่งให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอได้ โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เพ่ือให้ท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบต่อไปครับ 
 

ประธานสภา อบต.     ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
สอบถามหรือไม่  เชิญครับ  

 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ      ๑๔   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 
 

5.4  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 

ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอน 
  งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน ต าบลลุมพุกเสนอรายละเอียดต่อที่ ประชุม ขอเชิญ 
  ท่านนายกฯ ครับ 
 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว  ต าแหน่ง นายก 
   องค์การ บริหารส่วนต าบลลุมพุก ไดเ้สนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   

เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ จ านวน  ๓ รายการดังนี้ 

  
/รายการที่ ๑... 



 
- ๕ - 

 
   รายการที่ ๑   
          โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว  จังหวัด ยโสธร 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท 
โอนลด ๔๙๙,๐๐๐ บาท  

  - เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ได้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

  - เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับ
พ้ืนที่ใช้สอยขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครับ 
ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 

-     เห็นชอบ      ๑๔   เสียง 
   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 

 รายการที่ ๒  
         โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ
ตั้งไว้ จ านวน ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท โอนลด 
๑๙๓,๐๐๐ บาท 

  - เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ได้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ : ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท 

  - เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับ
การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาในส่วนของแบบรูปละเอียดรายการเกินความ
จ าเป็นจึงไม่ได้ด าเนินการพร้อมทั้งประเมินแล้วเป็นผลดีท าให้ราชการไม่เสียประโยชน์ จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครับ 
ที่ประชุม -มติที่ประชุม- 

/เห็นชอบ... 



- ๖ – 
 

-     เห็นชอบ      ๑๔   เสียง 
   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 

 

 รายการที่ ๓ 
         โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวด 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ
ตั้งไว้ จ านวน ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๒๓,๐๐๐ บาท โอนลด 
๑๔,๐๐๐ บาท 

  - เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ได้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
   โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างานตัวแอล พร้อมตู้ลิ้นชัก 
เมลามีน จ านวน ๔ ชุด งบประมาณตั้งไว้จ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๓๔,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๔,๐๐๐ บาท 

  - เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากรายการที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยภายใน
อาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ : ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
จ านวน  ๔ ตัว งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท 

   - เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับ
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครับ 
ที่ประชมุ -มติที่ประชุม- 

-     เห็นชอบ      ๑๔   เสียง 
   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 

 ๕.๕ การขออนุญาตใช้สถานที่วัดโนนหนองบัว เพ่ือจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาล 
 ต าบลค าเขื่อนแก้ว  ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การขออนุญาตใช้ 
  สถานที่วัดโนนหนองบัว เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว 
  ประจ าปี ๒๕๖๕  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน ต าบลลุมพุกเสนอรายละเอียดต่อ 
  ที่ประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 

/นายกอบต... 



- ๗ – 
 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว  ต าแหน่ง นายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   

เพ่ือพิจารณาการขอใช้สถานที่วัดโนนหนองบัว เพ่ือจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาล
 ต าบลค าเขื่อนแก้ว ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เพ่ือสืบสาน
 ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
 เชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ลุมพุก ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการท ากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น กรณีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หรือการจัดงานที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวนอกเขต
 พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
 จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ ประกอบกฎกระทรวง 
 ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
 ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ )พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มาตรา ๕๗ ทวิ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๓ ได้วางหลักเกณฑ์ในการท ากิจการ 

นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครับ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้แถลง  
   ไปแล้วนั้น ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ      ๑๔   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     ๐   เสียง 
   -    งดออกเสียง    ๐     เสียง 
   -    ลาประชุม   ๐   เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา         ๖.๑ เรื่อง การจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๕  ในปีนี้องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ลุมพุก ได้จัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันอังคารที่ 
 ๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ข้อมูลขอให้ทางนักวิชาการศึกษาเป็นคนให้รายละเอียด 
 การจัดโครงการ เชิญครับ 
นักวิชาการศึกษาฯ (นางสาวกมลวรรณ  การินทร์) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดงาน 
   ประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๘  เดือน 
   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  สถานที่ด าเนินการคือ หนองน้ าสาธารณโนนหนองแฝก ต าบล      
   ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
   วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ และรวมงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม เป็นเงินรวม 
   ทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐.-บาท  

/(-หนึ่งแสน... 



- ๘ – 
 

   (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ทั้งนี้โครงการค่าใช้จ่ายดิฉันได้ด าเนินการถ่ายส าเนา 
   โครงการฯ เอกสารให้ทุกท่านทราบเป็นข้อมูล คะ 
ประธานสภา อบต. ท่านนายกก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกทุกท่านได้ส่งสาวงามนางนพมาศทุกหมู่บ้านด้วย ก็ขอ 
   ความร่วมมือด้วยครับ ท่านสมาชิกสามารถเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับการลอยกระทงในปีต่อๆ  
   ไปได้ เชิญท่านธวัชชัย  ไชยนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ ครับ 
นายธวัชชัย   ไชยนา เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
หมู่ ๑๓   ส่วนต าบลลุมพุกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมของเราถ้ามองดูแล้วมันยังไม่ 
   สมบูรณ์ ผมอยากจะเสนอให้เชิญทางผู้น าหมู่บ้านเข้ามาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทาง 
   การจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือที่จะได้รับทราบข้อเสนอแนะพร้อมกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะ 
   มีในการจัดกิจกรรมนั้นๆ เพื่อที่จะได้ท างานไปในแนวทางเดียวกันครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบต. ก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารด้วยครับ มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญท่านสุพรรณี   
   วันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ ครับ 
นางสุพรรณี  วันทา เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
หมู่ ๑๓   ส่วนต าบลลุมพุกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับการท างานของ อปพร.ใน 
   การรักษาความปลอดภัยในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ว่ามีอุปกรณ์ความพร้อมในการ 
   ท างานหรือไม่ ขอบคุณคะ 
นายก อบต.  ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ผมก็ได้ให้พนักงานเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจ 
   จ านวน อปพร.ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันงานประเพณีวันลอยกระทง พร้อมให้จัดเตรียมอุปกรณ์ 
   ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วม 
   งานทุกท่านครับ 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ประธานสภา         เรื่องอ่ืนมีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุม ครับ 

ปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 

((ลงชื่อ)      สมพร  การระเกษ    นสผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
        
- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 
    (ลงชื่อ)       ธวัชชัย   ไชยนา       ประธานกรรมการสามัญ 
                ( นายธวัชชัย   ไชยนา ) 
 
 
    (ลงชื่อ)       สุรพล   ศรีจันทร์      ผู้ตรวจ 
                ( นายสุรพล   ศรีจันทร์ ) 
 
 

/(ลงชื่อ)... 



- ๙ – 
 
 

    (ลงชื่อ)       ส าราญ   นาคศรี      ผู้ตรวจ 
                 ( นายส าราญ   นาคศรี ) 

 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก วิสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๕ ในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน 2565  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 
พฤศจิกายน   256๕ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 
 

 
 


